



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ ผจก. ออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษเผยแพร่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 14 พื้นที่ สีส้ม 3 พื้นที่ ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชม. 74-207 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชม. 101-260 มคก./ลบ.ม. ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน</p> <p>-ที่ ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ และ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ ต.ช้างเค็ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 168 มคก./ลบ.ม., 142 มคก./ลบ.ม., 112 มคก./ลบ.ม. และ 110 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานกว่า 2-3 เท่าตัว</p> <p>-นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน กรณีจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย N95 หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกป้องกันฝุ่น และสั่งการให้ทุกหน่วยงานฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศอย่างต่อเนื่อง ให้อปท.จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมกำชับให้หน่วยยุทธการสยบไฟป่า ออกลาดตระเวน กัดต้น เพื่อป้องกันการเผาทุกชนิดอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่</p> <p>เวลา 18.00 น. วันที่ 25 มี.ค. กลุ่มผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์หมอกควัน ใน จ.เชียงใหม่ ได้นัดรวมตัวกันที่ HUB 53 Co Working And Coliving Space ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อประชุมเรื่องการแจ้ง ป.ป.ช.เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ละเลยหน้าที่ทำให้เกิดการเผา หลังจากนั้นจะไปยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ในวันที่ 29 มี.ค.</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ฝุ่น PM2.5 มีค่า 174 มคก./ลบ.ม. ฝุ่น PM10 มีค่า 190 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ฝุ่น PM2.5 มีค่า 133 มคก./ลบ.ม. ฝุ่น PM10 มีค่า 152 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-สสจ.พะเยา แจ้งว่า จากการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 10-16 มี.ค. ใน 4 กลุ่มโรค 3,183 ราย สูงสุดคือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 1,774 ราย รองลงมา กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด 1,111 ราย รพ.ที่มีอัตราป่วยของผู้ป่วยที่รายงานสูงสุด ได้แก่ รพ.เชียงใหม่ รองลงมา รพ.จุน และรพ.ปง ตามลำดับ</p> <p>-เสนอข่าว สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.-16 มี.ค. พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ อันดับ 1 คือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 40,383 ราย อันดับ 2 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด 29,651 ราย อันดับ 3 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,783 ราย และกลุ่มโรคตาอักเสบ 2,373 ราย</p>
<p>สำนักข่าวรัฐบาลไทย สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p>	<p><b>ดูแลสุขภาพหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ช่วงอากาศร้อนอบอ้าว บางพื้นที่ที่มีฝนตก กลุ่มเสี่ยงอาจป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุกใหม่ เพิ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง อาทิ พริกหวาน ผักคะน้า ปวยเล้ง ใบมะรุม บล๊อคโคลี่ ส้ม มะขามป้อม สตอเบอร์รี่ ฝรั่ง ลิ้นจี่ ดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กลุ่มเสี่ยงหากสงสัยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรพบแพทย์ทันที ส่วนประชาชนทั่วไป ขอให้ดื่มน้ำและพักผ่อนมาก ๆ ควรหยุดงานหยุดเรียน อยู่บ้าน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หากต้องไปสถานที่สาธารณะหรือขึ้นรถโดยสาร ควรสวมหน้ากากอนามัย</p>
<p>เว็บไซต์สนุก สปริงนิวส์</p>	<p><b>พายุฤดูร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ประกาศช่วงวันที่ 23-27 มี.ค. 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า มติชน ข่าวสด	<p>ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่า เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>-แบบจำลองสภาพอากาศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้บางแห่งอีกครั้ง ในช่วงวันที่ 23-29 มี.ค. บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงวันที่ 24-25 มี.ค. แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พกร่มและอุปกรณ์กันฝนไปเลือกตั้งด้วย</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>เตือนภัยสึนามิ</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแถลงเผ่าระวังภัยสึนามิในระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล หลังเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.0 และ 5.2 ลึก 10 กม. บริเวณหมู่เกาะอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จากการเผ่าระวังของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีรายงานเกิดสึนามิหรือความผิดปกติใดๆ ในทุกจังหวัดที่มีการแจ้งเตือน และจังหวัดอื่นๆ ชายทะเล โดย จ.กระบี่ ปก.แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเล ตำรวจน้ำ ปก.ทุกอำเภอ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและรายงานให้ทราบทุกระยะ และประกาศเตือนให้ประชาชนช่วยสังเกต หากเกิดสภาวะที่ผิดปกติทางทะเล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบทันที พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือ ให้ติดตามข่าวสารของทาง ปก.อย่างใกล้ชิด</p>
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์	<p><b>วันวัณโรคสากล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 7 กล่าวว่า สหพันธ์องค์การต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 24 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล(World TB Day) เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรคและร่วมกันต่อต้านวัณโรค โดยในปี 2562 กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “ถึงเวลาต้องค้นหารักษาวัณโรคให้หาย” เน้นเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ต้องขังในเรือนจำ แรงงานต่างด้าว และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาวัณโรค</p> <p>แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว คณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศด้านวัณโรค แถลงว่า วัณโรคเป็นปัญหาใหญ่และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องริเริ่มมาตรการป้องกันวัณโรค แต่ทั่วโลกจะสามารถกำจัดวัณโรคให้หมดไปได้ภายในปี 2588 หากได้รับทุนสนับสนุนอย่างเหมาะสม ขณะที่การตรวจรักษาให้ดีขึ้นและตระหนักถึงการป้องกันโรค เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรค โดยต้องเพิ่มทุนสนับสนุนเพื่อวิจัยและพัฒนาทั่วโลกเป็น 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี</p>
ผวก.ออนไลน์	<p><b>ปัญหาเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ 24-30 มี.ค. 2562 คาดว่า มีโอกาสพบเหตุการณ์จมน้ำเพิ่มขึ้น เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง และขอให้ชุมชนสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน เผ่าระวังและแจ้งเตือน จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง และสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากพบเห็นคนตกน้ำ ขอให้ช่วยด้วยการใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข็ม</p> <p>-กล่าวว่า จากข้อมูล สธ. พบว่า ปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย มากสุดช่วงปิดเทอม มี.ค.-พ.ค. ผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มอายุ 5-9 ขวบมากที่สุด ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความรู้ คำแนะนำ และดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ขณะเดียวกันถึงเวลาที่ต้องส่งเสริมให้เด็กไทยว่ายน้ำเป็น</p>
เดลินิวส์	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความว่า แม้จะมีบทนิรโทษให้ผู้ครอบครอง แต่เป็นการนิรโทษให้ผู้ครอบครองเดิมที่ต้องใช้ทางการแพทย์ ไม่ใช่การนิรโทษในลักษณะอนุญาตให้กระทำการที่นอกเหนือจากการรักษาได้ ทั้งนี้ ป.ป.ส.เตือนว่าบทนิรโทษกรรมแค่เว้นโทษให้กับผู้มีกัญชาในครอบครองอยู่เดิมเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งต้องแจ้งขออนุญาตภายในวันที่ 19 พ.ค. นี้ การแจ้งไม่ได้หมายถึงการอนุญาตบุคคล หน่วยงาน องค์กร ให้สามารถ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพกัญชาได้ พร้อมเตือนการเผยแพร่ภาพ คลิป ข้อความในลักษณะซื้อ ขายกัญชา น้ำมันกัญชา หรือยาเสพติดทุกชนิด ตลอดจนผู้แชร์ต่อ เข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาเสพติดให้โทษ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ย้ำกรณีมีผู้ได้รับเอกสารอนุญาตครอบครองนำหลักฐานไปอ้างว่าได้รับอนุญาตปลูก ซึ่งผิดจากข้อเท็จจริง เพราะการนิรโทษขณะนั้นไม่เกี่ยวกับการอนุญาตปลูก แต่เป็นการอนุญาตกรณีผู้ป่วยใช้เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น
เว็บไซต์สนุก	<b>โรคซึมเศร้า</b> -เสนอข่าว จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปหญิงสาวขโมยโทรศัพท์มือถือ ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งต่อมาญาติระบุว่า เป็นโรคซึมเศร้ามา 2-3 ปี รักษาที่รพ.รามธิบดี ก่อนย้ายมารักษาอาการต่อที่รพ.สวนปรุง -เพจสายตรงกฎหมาย โดยนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม โพสต์ข้อความว่า เวลาคนทำผิดกฎหมาย มีบางคนอ้างว่าเป็นโรคจิตหรือวิกลจริต ซึ่งมีผลต่อการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 แต่ถ้าไม่ได้ป่วยจริง ระวังเจอข้อหาแจ้งความเท็จ และถ้าป่วยเป็นคนวิกลจริตจริง ญาติหรือผู้ที่ดูแลจะต้องรับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 373 บุคคลใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปล่อยปละละเลยให้บุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลำพัง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ผวก.ออนไลน์	<b>ทัศนคติแบบสุดโต่ง</b> -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า การมีทัศนคติแบบสุดโต่ง ไม่ว่าจะด้านบวกหรือลบ มีโอกาสทำให้เกิดความทุกข์ได้ง่าย แนววิธีจัดการกับความทุกข์ คือ การมีพื้นที่หรือมีงานอดิเรก แสวงหาความสงบหรือความสุขตามที่ต้องการได้ และการมีผู้รับฟังในยามที่เราเป็นทุกข์
ผวก.ออนไลน์	<b>รมคว้นฆ่าตัวตาย</b> -เสนอข่าว น.ส.พัชร์สีดา นิธิเมธิตินนท์ อายุ 40 ปี อาจารย์ มหาวิทยาลัยย่านคลองหลวง ใช้เตาหมุกระทุงรมคว้นตัวเองภายในรถยนต์ แต่มีพลเมืองตีมาพบแจ้งให้กู้ภัยนำตัวส่งรพ.ปทุมเวช ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว สาเหตุการฆ่าตัวตายน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว
เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น ผวก.ออนไลน์	<b>ขายยาปลูกเชื้อสีในตลาด</b> -เสนอข่าว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแวะซื้อของฝากในตลาดชื่อดัง ของ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า มีกลุ่มผู้หญิงเดินเข้ามาเสนอขายยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศแผงละ 80 - 350 บาท ไม่มีอย.รับรอง ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากวาดล้างจับกุมดำเนินคดีด้วย เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ที่ซื้อไปใช้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ไทยรัฐ คอลัมน์ยาตำราจ	<b>แพทย์ลักลอบขายยาลดความอ้วน</b> -เสนอข่าว พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. ร่วมกับ อย. จับกลุ่มนายทุนนำยาลดความอ้วนจากสถานพยาบาลมาจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ขายผลพบว่า มีแพทย์ 2 รายร่วมกับขบวนการ เป็นการลักลอบนำยาออกจากระบบการแพทย์ไปขายในช่องทางออนไลน์ที่มีราคาสูงกว่าตลาดหลายเท่าตัว
เว็บไซต์ข่าวสด	<b>ผ่าตัดเสริมหน้าอกเสียชีวิต</b> -เสนอข่าว หญิงอายุ 31 ปี ผ่าตัดเสริมหน้าอกที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.อุดรธานี เกิดช็อกหมดสติ ถูกนำส่งรพ.อุดรธานีและเสียชีวิต ตำรวจ สภ.อุดรธานี พร้อมชุดสืบสวนไปที่คลินิกที่เกิดเหตุ พบสถานเสริมความงามที่เปิดเป็นคลินิกหมอเถื่อน ใช้ใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลเป็นคลินิกเวชกรรม ประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน ใบอนุญาตสถานพยาบาลตรวจโรคทั่วไป เปิดทำการ 10.00-20.00 น. แต่เจ้าหน้าที่ในคลินิกยังไม่ให้ข้อมูลใดๆ ตำรวจชุดสืบสวนระบุว่า ต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน เพื่อหาสาเหตุและตรวจหาหลักฐานใบอนุญาตทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ซึ่งหลังเกิดเหตุคลินิกยังคงเปิดทำการตามปกติ
เดลินิวส์	<b>ประชุมวิชาการกรมวิทย์ฯ</b> -เสนอบทความ 17 ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch